



ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน  
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วม  
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและคัดเลือก  
ข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม –  
20 พฤศจิกายน 2551 และได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและ  
คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก มีผู้สมัครบางรายได้ยื่นหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมและคณะกรรมการคัดเลือกได้  
ตรวจแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและให้เป็นผู้ได้รับการประกาศรายชื่อให้  
เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า  
รับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 เพิ่มเติม ในกลุ่มบุคคลทั่วไป จำนวน 2 ราย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ – นามสกุล
121	นางสาวอรัญญา นาคะปักษิณ *
454	นายสันติ บุลสถาพร

ทั้งนี้ ผู้ที่มีเครื่องหมาย \* ให้นำใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
ในระดับอุดมศึกษาที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก ฉบับจริง มาแสดงต่อสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ก่อนกำหนดวันทดสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทาง  
บุคลิกภาพ พฤติกรรม เข้าวารมณ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะไม่ตรง  
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครไม่ครบถ้วน หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร  
ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร หรือ ก.พ. มิได้รับรองสถาบันการศึกษา จะถือ  
ว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการ  
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3

สำหรับกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2551



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.